

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 11-17 กรกฎาคม 2561

กรมการค้าภายในจับมือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดโครงการเสริมความรู้ ชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (คน.) บูรณาการร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนำคณะลงพื้นที่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร ณ บ้านโป่งแดงใหม่ ตำบลทรายขาว อำเภอกาบัง จังหวัดเชียงราย โดยเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบประชารัฐ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านการผลิต การตลาด และการเงินของเกษตรกร รวมถึงการเรียนรู้ถึงกลไกตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมุ่งให้เกิดความตระหนักถึงการปรับตัวด้านการผลิต และการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์

นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานการพาณิชย์ในประเทศ จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดมาตรการสินค้าเกษตร รวมทั้งมาตรการสินค้าข้าว เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างเป็นระบบ นำไปสู่เสถียรภาพของราคาสินค้าและรายได้ที่แน่นอนคุ้มค้ำกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกร อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือปัญหาเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้นโดยทำให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและตรงความต้องการของตลาด การปกป้องผลประโยชน์ของตนเองให้ได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายข้าวเปลือกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า “ภายใต้โครงการ ‘พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย’ ผู้บริหารกรมการค้าภายในและสมาคมฯ จะร่วมกันจัดคณะลงพื้นที่ตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเพื่อพบปะผู้แทนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จาก 30 จังหวัด รวม 8 ครั้ง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ตลอดจนให้ความรู้เรื่องสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าข้าว กลไกตลาดทั้งในและต่างประเทศ”

นอกจาก นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแล้ว การสัมมนา “ราคาข้าว...ใครกำหนด” ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นางสาวพัชรี พัยควงษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน และ นายวิจิตร วิเศษน้อย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจน นายวิจิต เหล่าธรรมทัศน์ ผู้แทนผู้ประกอบการโรงสีข้าว ร่วมเสวนา โดยมี นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานการพาณิชย์ภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

โครงการ ‘พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย’ เป็นหนึ่งใน 4 มิติ แห่งการขับเคลื่อนพัฒนา ‘เพื่อข้าว-เพื่อชาวนา-เพื่อการค้า และเพื่อประชาสังคม’ ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ กิจกรรมในวันนี้ คณะผู้บริหารสมาคมฯ ได้มาร่วมงานอย่างพร้อมหน้า อาทิ นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์ และนายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ฯลฯ

ทั้งนี้ มีผู้ร่วมสัมมนาประมาณ 200 คนประกอบด้วยผู้แทนสภาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าข้าวและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจากจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง แพร่
ที่มา สยามโฟกัสไทม์

ปรับแผนใหม่เลิกปลูกข้าวนาปรัง 3 ล้านไร่

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมายังกระทรวงเกษตรฯ เพื่อร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ในการวางแผนการผลิตใหม่ พร้อมกับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) ผู้จัดการธนาคารเอสเอ็มอี(SME) โดยหารือถึงแนวทางพัฒนาอาชีพ และช่วยเหลือเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการพักหนี้ 3 ปี และเรื่องแนวทางการจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือไม่ผลิตล้นตลาด

นายกฤษฎา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้จัดเตรียมนำเสนอข้อมูล รายละเอียดวิธีการจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตรให้ชัดเจนว่ากำหนดแผนการผลิตเกษตรกรรมอะไรบ้าง จะทำอะไรหรือมีมาตรการอะไรบ้างที่จะทำ ให้เกษตรกรทำการผลิตไม่ให้เกิดผลผลิตล้นตลาดและจะใช้งบประมาณเท่าไรในเรื่องอะไร ประเด็นสำคัญต้องมี มาตรการที่สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรในการผลิตตามแผนแล้วจะมีรายได้มากขึ้นหรือน้อยทำตามแผนการผลิตแล้วจะไม่ขาดทุน

"แผนการผลิตใหม่ จะประกาศภายใน 3 เดือนนี้ มีมาตรการต่างๆออกมาอย่างรูปธรรมโดยประกาศใช้เขตเกษตรเศรษฐกิจ ผมเสนอท่านรองนายกฯ 2 แนวทาง คือประกาศเต็มพื้นที่ทั้งประเทศ หรือ ทำเฉพาะทดลอง ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ในพื้นที่เพาะปลูกเขตชลประทานภาคกลาง และพื้นที่สหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็ง ภาคเหนือ ตอนล่าง และภาคอีสาน ผมมุ่งหวังผลปรับเปลี่ยนการทำนาครั้ง 2,3 มาปลูกข้าวโพด หรือมันสำปะหลัง ลดพื้นที่ทำนา ประมาณ 2-3 ล้าน ไร่ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯได้มีมาตรการจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนนาข้าวไปปลูกข้าวโพด โดยรัฐจ่ายให้ไร่ละ 2 พันบาท แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร โดยท่านรองนายกฯต้องการให้เสนอมาอย่างชัดเจนในการใช้งบประมาณและสามารถดำเนินได้รวดเร็วให้ทันฤดูกาลผลิตหน้าหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวรอบแรก" นายกฤษฎา กล่าว

ที่มา เดลินิวส์

“พาณิชย์”ดึงเงินเป็นรายแรก ซื้อข้าว กข 43 มั่นใจเจาะตลาดตีหมวยฉลุย เล็งโปรโมตสหรัฐฯ ยุโรปต่อ

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยภายหลังเป็นประธานการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างบริษัท เมติฟูดส์ จำกัด และบริษัท เจอเจียงจงผานซีเรียลแอนด์ออยล์ จำกัด เพื่อผลักดันข้าว กข 43 เข้าสู่ตลาดจีนว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หาตลาดรองรับและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทจีนที่มาลงนามในครั้งนี้ แต่เดิมเป็นผู้นำเข้าข้าวจากไทยอยู่แล้ว โดยเฉพาะข้าวสี จะหันมาเพิ่มการนำเข้าข้าว กข 43 เพิ่มขึ้น และถือเป็นรายแรกของจีนที่สนใจนำเข้าข้าวชนิดนี้ โดยตั้งเป้านำเข้าข้าวทุกชนิดไม่ต่ำกว่า 10,000 ตัน

“ทั้ง 2 บริษัท จะร่วมมือกันในการผลักดันข้าวพันธุ์ กข 43 เข้าสู่ตลาดจีน โดยบริษัทไทยจะเป็นผู้จัดหา ข้าว กข 43 ให้กับบริษัทจีน และบริษัทจีนจะนำไปขายทั้งช่องทางทางการค้าปกติ และการขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะการขายใน Tmall ที่บริษัทจีนรายนี้ขายอยู่แล้ว รวมถึงเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ ซึ่งจะทำให้ข้าว กข 43 ของ ไทยเจาะอยู่สู่ตลาดจีนได้แน่” น.ส.ชุตติมากกล่าว

น.ส.ชุตติมากกล่าวว่า ผลผลิตข้าว กข 43 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด คาดว่าจะมีปริมาณ 1.3 หมื่นตัน ซึ่ง กระทรวงฯ ได้เดินหน้าหาตลาดรองรับผลผลิตให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยจีนเป็นตลาดแรกที่น่าสนใจนำเข้าไป และ กำลังจะไปโปรโมตในตลาดอื่นๆ อีก เช่น สหรัฐฯ แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย ฮองกงและสิงคโปร์ โดยมีแนวโน้มว่าจะ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะข้าว กข 43 ถือเป็นข้าวพันธุ์พิเศษที่มีผลดีต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ ข้าว กข 43 เป็นข้าวที่ศึกษาวิจัยแล้วว่ามีความแตกต่างเป็นน้ำตาลน้อย และมีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ใน ระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ ถือเป็นข้าวทางเลือกของผู้ใส่ใจสุขภาพ โดยจุดเด่นของข้าวพันธุ์ กข 43 คือ เป็นข้าวไม่ ไวต่อช่วงแสง ต้านทานโรคไหม้ คุณภาพการสีดี สามารถนำมาทำเป็นข้าวขาว 100% ได้ เมื่อหุงต้มจะมีลักษณะนุ่ม มีกลิ่นหอม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากความร่วมมือกับบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป จำกัด ในการ ส่งเสริมสินค้าเกษตรและนวัตกรรมเกษตรไทยให้สามารถเจาะตลาดจีนแบบส่งตรงถึงมือผู้บริโภค (B2C) ผ่านเว็บไซต์ Tmall.com โดยได้เปิดตัว Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต์ Tmall.com เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา และ ร่วมมือกับอาลีบาบาผลักดันสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว ผลไม้สด และผลไม้แปรรูป จนถึง ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 3 เดือน ได้รับผลตอบรับอย่างดี จากผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และผู้บริโภค ชาวจีนที่ให้ความสนใจสินค้าไทย ทั้งข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว และผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองและลำไย ที่มา Commerce News Agency

ขึ้นราคาฝากข้าวเข้ายังฉวาง นบช.ซื้อใจชาวนา-ทุบโรงสี

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า ในประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว ครั้งที่ 3/2561 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/2562 ด้านการตลาด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก

สำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ โดย ให้สินเชื่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อชะลอการจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ในเขตพื้นที่เพาะปลูกทุกจังหวัดเป้าหมาย 2 ล้านตันข้าวเปลือก ให้ค่าฝาก เก็บตันละ 1,500 บาท ส่วนค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว จะให้เฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยจะให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร รวบรวม ข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายหรือแปรรูป เป้าหมาย 2 ล้านตัน ซึ่งรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 และสถาบันเกษตรกร รับภาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และโครงการชดเชยดอกเบี้ย

ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ทั้งนี้ โรงสีจะต้องรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในช่วง 1 พ.ย. 2561-31 มี.ค. 2562 และภาคใต้ 1 ม.ค.-30 มี.ย.2562

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์และทิศทางการส่งออกข้าวของไทยที่ยังมีแนวโน้มที่ดี โดยได้มีการส่งมอบข้าวตามสัญญาการซื้อขายกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งเงินที่อยู่ระหว่างการเจรจาส่งมอบข้าวงวดที่ 6 อีก 1 แสนตัน รวมถึงการส่งมอบข้าวให้กับฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/2561 ด้านการตลาด เพื่อดูดซับข้าวออกจากตลาดให้ได้ 6.64 ล้านตัน ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาข้าวหอมมะลิ 15,500-18,500 บาท ส่วนปริมาณข้าวคงเหลือข้าวในสต็อกปัจจุบันมีปริมาณกว่า 70,000 ตัน คาดว่าจะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ในเดือนกันยายนนี้

แหล่งข่าวจากวงการโรงสีตั้งข้อสังเกตว่า ในที่ประชุม นบข.ได้มีการประกาศราคารับฝากเก็บข้าวเปลือกยุ่งฉาง (จำนำยุ่งฉาง) ปี 2561/2562 โดยให้เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2560/2561 เพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดข้าวในปีที่ปรับสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 11,800 บาท จากปีก่อน 10,800 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุม ต้นละ 8,900 บาท จากปีก่อน 8,500 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 7,500 บาท จากปีก่อน 7,200 บาท ยกเว้นราคาข้าวเปลือกเหนียว 10,200 บาท ลดจากปีก่อน 10,800 บาท

อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ยังได้สร้างความกังวลให้กับโรงสี เพราะราคาฝากเก็บยุ่งฉางใหม่ยังต่ำกว่าราคาตลาดข้าวโดยเฉลี่ย เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 11,800 บาท ขณะที่ราคาตลาดข้าวเปลือกหอมมะลียู่ที่ 17,000 บาท ต่างกันถึงต้นละ 6,200 บาท ซึ่งอาจจะมีผลทำให้ราคาข้าวในตลาดหลังจากนี้ปรับตัวลดลงได้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นบข.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฤดูกาลผลิต 61/62 ด้านการตลาด 3 โครงการ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 3/2561 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562 ด้านการตลาด 3 โครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ แบ่งเป็นโครงการสินเชื่อช่วยเหลือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ทั้งกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อชะลอการจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตั้งแต่ 2 ล้านตันข้าวเปลือก โดยให้ค่าฝากเก็บต้นละ 1,500 บาท โดยจ่ายพร้อมสินเชื่อก่อน ต้นละ 1,000 บาท และภายหลัง 500 บาท

ทั้งนี้ มีโครงการสินเชื่อสร้างยุ่งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้อนุมัติกรอบวงเงิน เมื่อวันที่ 7 มี.ย.61 จำนวน 250 ล้านบาท โดยตั้งเป้าเกษตรกรรายคนและสถาบันเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศ ประมาณ 10,000 ราย โดยกำหนดวงเงินกู้ในส่วนเกษตรกรรายคนไม่เกินรายละ 150,000 บาท และสถาบันเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 3 ล้านบาท

สำหรับการกำหนดวงเงินสินเชื่อ จะพิจารณาจากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี และราคาข้าวเปลือกที่สะท้อนจากราคาส่งออกที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในตลาดโลกได้ดังนี้ ข้าวหอมมะลิ 11,800 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว 10,200 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 7,500 บาท/ตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 8,900 บาท/ตัน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย.61 - 28 ก.พ.62 สำหรับภาคใต้ถึง 31 ก.ค.62

ทั้งนี้ ในส่วนของการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ ให้เฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยช่วยตามพื้นที่ปลูกข้าวจริง ไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ หรือ ไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท (จากปีที่ผ่านมาช่วยเหลือไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่) โดยรายได้ที่เกษตรกรได้รับ ดังนี้ ข้าวหอมมะลิ 17,050 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเหนียว 15,450 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 12,000 บาท/ตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 12,900บาท/ตัน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย.61 - 28 ก.พ.62 สำหรับภาคใต้ถึง 31 ก.ค.62

2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายหรือแปรรูป ตั้งเป้าหมาย 2 ล้านตัน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 และสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย 1% ระยะเวลา 1 ต.ค.61 - 31 ธ.ค.62

3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย 3% ซึ่งทางโรงสีต้องรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในช่วง 1 พ.ย.61 - 31 มี.ค.62 ส่วนภาคใต้ ช่วง 1 ม.ค.- 30 มิ.ย.62

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ซึ่งเมื่อมี.ย.61 รัฐบาลได้นำข้าวในสต็อกออกมาระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการอนุมัติจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 1.96 ล้านตัน มูลค่า 10,198 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ชนะการประมูลกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) แบ่งเป็น การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 1.44 ล้านตัน มูลค่า 8,410 ล้านบาท และการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ในกลุ่มที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 5.2 แสนตัน มูลค่า 1,788 ล้านบาท ส่วนปริมาณข้าวคงเหลือที่จะนำออกมาระบายสู่อุตสาหกรรมภายในเดือนกันยายน 2561 ปริมาณรวม 69,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวกลุ่มที่ 2 47,00 ตัน และกลุ่มที่ 3 22,000 ตัน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวถึงสถานการณ์ข้าวว่า ในส่วนของการส่งออกข้าวไทยยังมีทิศทางที่ดี เนื่องจากมีการส่งมอบข้าวตามสัญญาซื้อขายและมีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติม เป็นผลจากความต้องการข้าวในตลาดโลกยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเอเชีย รวมถึงแอฟริกา ทำให้มีกำลังซื้อที่รองรับข้าวที่จะออกมาในช่วงปลายปีนี้

ส่วนการส่งมอบข้าวแบบจีทูจีให้กับรัฐบาลจีน ได้ดำเนินการส่งมอบข้าว งวดที่ 5 ปริมาณ 1 แสนตันได้แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงซื้อขายข้าวงวดที่ 6 ปริมาณ 1 แสนตัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรมการข้าวรับรอง 2 พันธุ์ข้าวใหม่เจาะอาเซียน-จีน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่าคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวมีมติรับรองพันธุ์ข้าวใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้ชาวนา และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าข้าว จำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข77 ซึ่งเป็นข้าวเจ้านุ่มรองรับการส่งออกในตลาดอาเซียน และจีน ในกลุ่มคนรายได้ปานกลางนิยมข้าวพื้นนุ่มซึ่งเป็นที่ต้องการและเจาะตลาดได้กว้างกว่าข้าวหอมมะลิ ที่นิยมในกลุ่มรายได้สูง รวมทั้งข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์เหลืองใหญ่ 48 นับเป็นข้าวขึ้นน้ำพันธุ์แรกที่ข้าวสุกร่วน ไม่แข็งเหมือนข้าวขึ้นน้ำพันธุ์อื่นๆ

โดยข้าวพันธุ์ กข77 เป็นข้าวเจ้านุ่มไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 105-108 วัน (หว่านน้ำตม) 110-115 วัน (ปักดำ) ปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ไปฉายรังสีแกมมาที่ภาควิชารังสี

ประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี 2545 และปลูกคัดเลือกสายพันธุ์จนได้ลักษณะมีต้นเตี้ย ลำต้นแข็งแรง ไม่ล้ม เมื่อนำข้าวสารมาหุงสุกมีความเหนียว นุ่ม มีปริมาณอมิโลสต่ำ ร้อยละ 16.34 ไม่มีกลิ่นหอม มีเสถียรภาพการให้ผลผลิตดี ให้ผลผลิตสูงสุดในสภาพแปลงทดลอง 983 กิโลกรัม/ไร่ สามารถปลูกได้ในเขตนาชลประทาน แต่ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ

ทั้งนี้ สถานการณ์พันธุ์ข้าวนุ่มที่มีการรับรองในประเทศไทยยังมีอยู่จำนวนน้อย และสามารถปลูกให้ผลผลิตดีในบางพื้นที่ ผลผลิตต่ำ ทำให้การผลิตข้าวชนิดนี้ภายในประเทศมีความกระจุกกระจาย การควบคุมคุณภาพข้าวทำได้ยาก การรวบรวมผลผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณมากมีต้นทุนสูง ในขณะที่ข้าวเจ้านุ่มกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ข้าว กข77 จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชาวนาที่จะผลิตข้าวนุ่มที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และเพิ่มศักยภาพการส่งออกข้าวไทยในอนาคต

สำหรับพันธุ์เหลืองใหญ่ 48 เป็นข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสง ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีได้เก็บรวบรวมรวงข้าวพันธุ์เหลืองใหญ่จากแปลงของนางทองปอน เพชรเอี่ยม ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี 2546 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมของเกษตรกรกว่า 30 ปี ใน จ.ปราจีนบุรี นครนายก เนื่องจากมีความทนแล้งในระยะกล้า และยืดปล้องได้ดีในสภาพนาน้ำลึก ปรับปรุงพันธุ์โดยการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ มีลักษณะเด่นเป็นข้าวขึ้นน้ำที่มีมิโลสปานกลาง ข้าวสุกร่วนไม่แข็งเหมือนข้าวขึ้นน้ำพันธุ์อื่นๆ ปริมาณโปรตีนในข้าวกล้องสูง ร้อยละ 9.27 ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 401 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีศักยภาพให้ผลผลิตสูงสุด 560 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถขึ้นน้ำและยืดปล้องได้ดี ปลูกได้ดีในน้ำลึกกว่า 1 เมตร มีน้ำท่วมขังตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป แต่มีข้อควรระวังเนื่องจากข้าวพันธุ์นี้อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้งและโรคใบขีด

ทั้งนี้ ในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวในสภาพนาน้ำลึกกว่า 300,000 ไร่ กระจายในพื้นที่ 46 จังหวัด และยังประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เนื่องจากเกษตรกรร้อยละ 98 เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำพื้นเมืองไว้ปลูกเองโดยไม่ค่อยตัดข้าวปนในแปลง ทำให้มีข้าวพันธุ์อื่นและข้าวแดงปนเกินกว่ามาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ส่งผลให้คุณภาพข้าวไม่ได้มาตรฐาน ข้าวที่ขายจึงได้ราคาต่ำกว่าที่เป็นจริง การรับรองข้าวพันธุ์เหลืองใหญ่ 48 นี้ จะช่วยให้ชาวนามีพันธุ์ข้าวที่เป็นทางเลือกในการปลูกข้าวมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ยังคงนิยมบริโภคข้าวพื้นเมือง หรือนำข้าวแปรรูปเป็นอาหารอื่นเพิ่มมูลค่าในตลาดได้มากยิ่งขึ้น

ที่มา โพล์ทูเดย์

พณ.ตรวจเข้มข้าวสต็อกรัฐ เข็กบิลลักลอบใช้ผิดประเภท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกของรัฐที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ฉัตรชัย ได้กำชับให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้ดำเนินมาตรการควบคุมการนำข้าวในสต็อกของรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่าง เข้มงวดและรัดกุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การทำสัญญาซื้อขายข้าว การขนย้ายข้าว และนำข้าวไปใช้ในกระบวนการผลิตตามที่ ผู้ซื้อได้เสนอแผนไว้

ทั้งนี้ ยังให้รวมถึงการกำกับดูแลข้าวที่รัฐได้ระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมในปี 2561 ที่อยู่ระหว่างการทำสัญญา ปริมาณรวม 1.96 ล้านตัน

"หากพบว่า ผู้ซื้อข้าวในสต็อกของรัฐไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา เช่น ไม่ดำเนินการรับมอบข้าว หรือรับมอบข้าวล่าช้าให้ อคส.และ อ.ต.ก.พิจารณาเรียกปรับ และค่าใช้จ่ายตามสัญญา และโดยเฉพาะการแปรรูป

เข้าสู่อุตสาหกรรม หรือนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จากที่ได้แจ้งไว้ ซึ่งได้กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนรัดกุม โดยให้อคส.และ อ.ต.ก.ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและทางอาญาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกำหนดอายุความของคดีนั้นๆ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของรัฐ” นายอดุลย์ กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อคส. และ อ.ต.ก. กรณีตรวจพบ ข้อพิรุณ ผู้ชนะการประมูลซื้อข้าวเสื่อม หรือข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมในสต็อกรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ไม่ได้นำข้าวดังกล่าวไปใช้ในอุตสาหกรรมตามแผนที่ได้แจ้งไว้ รวมถึงกรณีบริษัท วี ออร์แกนิก จ.กำแพงเพชร นำข้าวไปผลิตเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน ไม่เป็นไปตามหนังสือรับรองการนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรมที่รับรองว่าจะนำไปผลิตปุ๋ย

ขณะที่ อคส.ได้กล่าวโทษร้องทุกข์บริษัท และขณะนี้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร ได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งสำนวนสั่งฟ้องบริษัทให้กับพนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรแล้วในความผิดฐานร่วมกันขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์สินผู้อื่น และแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน โดย อคส.จะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าปรับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ จากบริษัท ตามสัญญาต่อไป

อย่างไรก็ดี ยังตรวจพบข้อพิรุณการขนย้ายข้าวสาร ณ จ.สระแก้ว ซึ่งตำรวจได้จับรถบรรทุกพ่วงข้าวสาร 7 คันที่ไม่มีหนังสือกำกับการขนย้ายข้าว โดยสันนิษฐานว่าได้ลักลอบขนข้าวในสต็อกของรัฐ ขณะนั้นคนขับรถบรรทุกทั้ง 7 คนได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาขนย้ายข้าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาต และศาลได้มีคำพิพากษาตัดสินโทษแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม

ที่มา โพลล์ทูเดย์

ฉัตรชัย กำชับอคส.-อ.ต.ก.คุมเข้มตรวจสอบข้าวใช้ในอุตสาหกรรมไม่ให้รั่วไหลเข้าสู่ตลาดปกติ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ได้กำชับให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรมของผู้ซื้อข้าวในสต็อกของรัฐให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและแผนงานที่วางไว้โดยเคร่งครัด หากตรวจพบผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาโดยนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จากที่ได้แจ้งรับรองไว้ ให้ทั้ง 2 หน่วยงานในฐานะคู่สัญญา ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกำหนดอายุความของคดีนั้นๆ

ด้านนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกของรัฐ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อคส. และ อ.ต.ก. กรณีตรวจพบข้อพิรุณและข้อสังเกตในการนำข้าวไปใช้ในกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมของผู้ซื้อข้าวในสต็อกของรัฐ ซึ่งได้ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่

1.กรณีบริษัท วี ออร์แกนิก จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร นำข้าวไปผลิตเป็นปุ๋ย (สารปรับปรุงคุณภาพดิน) ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือรับรองการนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรมที่รับรองว่าจะนำไปผลิตปุ๋ย และในกระบวนการผลิตตรวจสอบพบว่า ผู้ซื้อไม่นำข้าวไปบดหรือตีปนเสียก่อนซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาในกระบวนการแปรรูปที่ผู้ซื้อได้แจ้งไว้ในแผนกระบวนการผลิต

ดังนั้น อคส. จึงได้ดำเนินการกล่าวโทษร้องทุกข์ บริษัท วี ออร์แกนิกส์ และขณะนี้พนักงานสอบสวน สภ. เมืองกำแพงเพชร ได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งสำนวนสั่งฟ้องบริษัท วี ออร์แกนิกส์ ให้กับพนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรแล้วในความผิดฐานร่วมกันขย่ำข่าวสารในสต็อกของรัฐ ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์สินผู้อื่นและแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน โดย อคส. จะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าปรับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ จากบริษัท วี ออร์แกนิกส์ ตามสัญญาต่อไป

2.กรณีตรวจพบข้อพิรุณการขย่ำข่าวสาร ณ จังหวัดสระแก้ว โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ตำรวจ สภ. เมือง สระแก้ว ได้สกัดจับรถบรรทุกพ่วงข่าวสาร 7 คันที่ไม่มีหนังสือกำกับการขย่ำข่าวโดยสันนิษฐานว่าได้มีการลักลอบขนข่าวในสต็อกของรัฐ ขณะนี้คนขับรถบรรทุกทั้ง 7 คนได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาขย่ำข่าวซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 10 เมตริกตันขึ้นไป เข้ามาหรือออกจากจังหวัดสระแก้วโดยไม่ได้รับอนุญาต และศาลได้มีคำพิพากษาตัดสินโทษแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและระบุผู้ร่วมกระทำผิดในกรณีดังกล่าวต่อไป

3.การตรวจสอบการนำข่าวไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของผู้ซื้อข่าวในสต็อกของรัฐจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด และบริษัท วีซีเอฟ กรุ๊ป จำกัด ตามที่ได้รับแจ้งข้อสังเกตจากจังหวัดราชบุรี โดยประธานอนุกรรมการฯ ได้มอบให้ อคส. และ อ.ต.ก. ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยละเอียดพร้อมรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบโดยเร็วภายในหนึ่งสัปดาห์

ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัย ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ ยังได้กำชับให้ อคส. และ อ.ต.ก. ในฐานะหน่วยปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ให้ดำเนินมาตรการควบคุมการนำข่าวในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดและรัดกุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การทำสัญญาซื้อขายข้าว การขย่ำข่าว และนำข่าวไปใช้ในกระบวนการผลิตตามที่ผู้ซื้อหนังสือรับรองไว้ ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลข่าวที่รัฐได้ระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมในปี 2561 ที่อยู่ระหว่างการทำสัญญา ปริมาณรวม 1.96 ล้านตัน ประกอบด้วย ข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน (กลุ่มที่ 2) ปริมาณ 1.44 ล้านตัน และข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ (กลุ่มที่ 3) ปริมาณ 0.52 ล้านตันด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ซื้อข่าวในสต็อกของรัฐไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เช่น ไม่ดำเนินการรับมอบข้าวหรือรับมอบข้าวล่าช้า ให้ อคส. และ อ.ต.ก. พิจารณาเรียกร้องค่าปรับและค่าใช้จ่ายตามสัญญา และโดยเฉพาะการแปรรูปเข้าสู่อุตสาหกรรมหรือนำข่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จากที่ได้แจ้งรับรองไว้ซึ่งได้กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนรัดกุมให้ อคส. และ อ.ต.ก. ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกำหนดอายุความของคดีนั้นๆ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของรัฐ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธ.ก.ส.เผยเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปีแล้วกว่า 1.9 ล้านราย จ่ายเคลมนาข้าวเสียหายปีก่อนกว่า 2 พันล้านบาท

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ที่ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา (ยกเว้นภาคใต้จะสิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2561) ว่า มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 1,916,432 ราย พื้นที่จำนวน 27.46 ล้านไร่ ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับในการทำประกันภัยครั้งนี้ คือ รัฐบาล

เป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 54 บาทต่อไร่ จากอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรจ่ายเพียง 36 บาทต่อไร่

และกรณีเป็นลูกค้าที่กู้เงินเพื่อปลูกข้าวกับ ธ.ก.ส. เกษตรกรจะได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขโครงการกำหนดให้เกษตรกรที่ทำประกันภัย ต้องขึ้นทะเบียนผู้เพาะปลูกข้าว (ทบก.) ปี 2561 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนั้น จึงขออย่าเตือนให้เกษตรกรลูกค้าที่ได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. ต้องไปแจ้งขึ้นทะเบียนทบก.ด้วย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีเกิดความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูกข้าว

ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2560 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,757,062 ราย จำนวนพื้นที่ 26.11 ล้านไร่ โดยมีการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยตามเกณฑ์ประเมินความเสียหายโดยราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ รวม 28 ครั้ง จำนวนเกษตรกรได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน 196,326 ราย เป็นเงิน 2,073 ล้านบาท จากพื้นที่เสียหาย 1.64 ล้านไร่

นายอภิรมย์กล่าวอีกว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต โดยใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลในระยะยาว โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความคุ้มครองความเสียหาย อันเกิดจากภัยธรรมชาติ 7 ภัย ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ ในอัตราเงินชดเชย 1,260 บาทต่อไร่ และภัยจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด ในอัตราเงินชดเชย 630 บาทต่อไร่ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. Call Center 02 555 0555 หรือ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 405-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 425-430 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มราคาข้าวของประเทศคู่แข่งที่ปรับลดท่ามกลางภาวะตลาดที่ค่อนข้างเสียบเหงา ขณะที่ผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน-ใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงกำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากทำให้อุปทานข้าวในตลาดในช่วงนี้เพิ่มมากขึ้น

สมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีปริมาณ 761,000 ตัน มูลค่าประมาณ 371.368 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 40.38% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 60.07% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 542,098 ตัน มูลค่า 232.001 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณเพิ่มขึ้น 22.54% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 19.98% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่มีการส่งออกประมาณ 621,000 ตัน มูลค่าประมาณ 309.528 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน) เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 3.288 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.609 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 23.75% และมูลค่าเพิ่มขึ้น

38.11% เมื่อเทียบกับในช่วง 6 เดือนแรกของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 2.657 ล้านตัน มูลค่า 1.165 พันล้านเหรียญสหรัฐ

วงการค้าข้าวคาดว่า ภาวะการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะชะลอลงเนื่องจากคาดว่าระดับราคาข้าวของเวียดนามจะยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น ประเทศไทย อินเดีย ปากีสถาน เป็นต้น โดยในขณะนี้ผู้ส่งออกของเวียดนามไม่สามารถที่จะทำสัญญาขายข้าวให้ต่างประเทศได้เพราะราคาสูงกว่าคู่แข่งอื่นๆ

ขณะนี้ ราคาข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ประมาณ 378-382 เหรียญสหรัฐต่อดัน ซึ่งต่ำกว่าเวียดนามประมาณ 5 เหรียญสหรัฐต่อดัน ที่ราคาอยู่ที่ 383-387 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ส่งออกต้องลดราคาลงเพื่อให้สามารถขายข้าวได้ในช่วงครึ่งหลังของปี นอกจากนี้การที่รัฐบาลจีนได้ปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN countries) โดยข้าวเปลือกปรับเป็นอัตรา 50% และข้าวหัก 5% และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งกรณีนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวของเวียดนามด้วย

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) รายงานว่าบริษัทส่งออกข้าวของเวียดนามชนะการประมูลข้าวของประเทศเกาหลีใต้ได้โดยสามารถขายข้าวกล้องญี่ปุ่น (Japonica brown rice) ได้จำนวน 60,000 ตัน (ราคาประมาณ 638-648 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทเอกชนของเวียดนามชนะคู่แข่งในการประมูลระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังสามารถขายข้าวขาวเมล็ดยาวได้อีก 2,800 ตัน โดยบริษัทของเวียดนามที่เป็นสมาชิกสมาคมอาหารเวียดนามที่เข้าร่วมการประมูลคือ Tan Long Group JSC ซึ่งในปีบริษัทนี้ได้ชนะการประมูลขายข้าวญี่ปุ่น (Japonica rice) ให้เกาหลีใต้รวม 110,000 ตัน (ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมจำนวน 50,000 ตัน)

หน่วยงานจัดการประมูลของเกาหลีใต้ (South Korea's state run Agro Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ได้จัดการประมูลซื้อข้าวเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยได้ตกลงซื้อข้าวจำนวนทั้งหมด 82,500 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 กันยายนนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2019 โดยการประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประมูลจากประเทศไทย จีน ออสเตรเลีย

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานปริมาณส่งออกข้าวในเดือนมิถุนายน 2561 มีปริมาณ 31,318 ตัน ลดลง 26.93% เมื่อเทียบกับจำนวน 42,865 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 1.27% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 ที่มีการส่งออกจำนวน 30,925 ตัน โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-มิถุนายน) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 271,537 ตัน ลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 288,562 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกกัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium (Premium Fragrant Rice) เช่น Phka Rumduol/Malis จำนวน 138,461 ตัน (เพิ่มขึ้น 70.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant Rice) จำนวน 61,197 ตัน (ลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ข้าวขาวเมล็ดยาว (Long Grain White Rice) จำนวน 54,637 ตัน (ลดลง 47.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) และข้าวหนึ่งเมล็ดยาว (Long Grain Parboiled Rice) จำนวน 17,242 ตัน (ลดลง 48.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) โดยในปี 2017 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium จำนวน 224,552 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆจำนวน 169,475 ตัน ข้าวขาวจำนวน 156,654 ตัน และข้าวหนึ่งจำนวน 84,998 ตัน

ในช่วง 6 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 62,103 ตัน (ลดลงประมาณ 34.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 38,121 ตัน (เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) มาเลเซีย 19,213 ตัน (เพิ่มขึ้น 136.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) โปแลนด์ 14,770 ตัน (ลดลง 42.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) เนเธอร์แลนด์ 13,013 ตัน (ลดลง 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) สหราชอาณาจักร 10,924 ตัน (ลดลง 48.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) เป็นต้น ในปัจจุบันกัมพูชามีบริษัทส่งออกข้าวจำนวน 68 ราย และสามารถส่งออกข้าวไปยัง 56 ประเทศทั่วโลก

นายกรัฐมนตรี Samdech Techo Hun Sen ของประเทศกัมพูชา กล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ในปี 2017 ที่ผ่านมา ประเทศกัมพูชาผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณ 10.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในจำนวนนี้หากหักปริมาณความต้องการบริโภคในประเทศแล้วกัมพูชาจะมีข้าวส่วนเกินประมาณ 5.5 ล้านตัน ข้าวเปลือกหรือประมาณ 3.5 ล้านตันข้าวสารซึ่งเป็นข้าวที่เหลือสำหรับการส่งออกในปี

ทั้งนี้ในปี 2560 กัมพูชาส่งออกข้าวปริมาณรวม 635,679 ตัน เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 542,144 ตัน ในปี 2559 ซึ่งถือเป็นสถิติส่งออกข้าวสูงสุดของกัมพูชา โดยส่งไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่งที่มีปริมาณ 199,857 ตัน เพิ่มขึ้น 56.8% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 127,460 ตัน อันดับที่ 2 คือฝรั่งเศส ปริมาณ 77,363 ตัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 78,329 ตัน อันดับที่ 3 คือโปแลนด์ ปริมาณ 44,023 ตัน ลดลง 31.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 64,035 ตัน อันดับที่ 4 คือมาเลเซีย ปริมาณ 38,360 ตัน ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 38,877 ตัน อันดับที่ 5 คือเนเธอร์แลนด์ ปริมาณ 27,175 ตัน ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 28,690 ตัน อันดับที่ 6 คือสหราชอาณาจักร ปริมาณ 26,775 ตัน เพิ่มขึ้น 51.5% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 17,673 ตัน

ที่มา Oryza.com

เมียนมา

ในช่วง 3 เดือนแรก (เมษายน-มิถุนายน) ของปีงบประมาณปัจจุบัน 2018/19 (เมษายน-มีนาคม) ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน เมียนมาร์ส่งออกข้าวสารและข้าวหักรวมประมาณ 638,469 ตัน มูลค่าประมาณ 219.521 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการส่งออกผ่านทางทะเลประมาณ 295,605 ตัน และส่งผ่านทางแนวชายแดนที่ติดกับประเทศจีนประมาณ 342,861 ตัน โดยในปัจจุบันนี้เมียนมาร์สามารถส่งออกข้าวไปยัง 52 ประเทศทั่วโลก

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ต้องการที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีก 500,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในคลังและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีข้าวเพียงพอที่จะระบายออกสู่ตลาด โดยคาดหวังว่าจะให้มีการดำเนินการนำเข้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และให้มีการส่งมอบข้าวได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ และต้องการหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากสภาพอากาศที่ฝนตกหนักซึ่งสร้างปัญหาให้กับการส่งมอบข้าวที่ต้องล่าช้ากว่ากำหนด

ทั้งนี้ NFA จะดำเนินการยื่นข้อเสนอให้สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (NFA council) พิจารณาในเดือนสิงหาคมนี้ โดยคาดว่าจะใช้วิธีการนำเข้าแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (the government-to-government; G2G) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการนำเข้า

สำหรับสต็อกข้าวของ NFA ล่าสุดนั้น NFA มีสต็อกข้าวคงเหลือเพียง 2 วันครึ่งเท่านั้น ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ในภาวะปกติ NFA จะต้องมียสต็อกข้าวอย่างน้อย 15 วัน แต่ถ้าเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่อุปทานข้าวในประเทศจะลดลง (lean season) นั้น NFA จะต้องมียสต็อกข้าวอย่างน้อย 30 วัน โดยในปีนี้มีคาดการณ์ว่าความต้องการบริโภคข้าวจะมีประมาณ 14.08 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าผลผลิตข้าวที่คาดว่าจะมีประมาณ 12.26 ล้านตัน

ในปีนี้มีสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (NFA council) ได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าวรวมแล้วประมาณ 1.3 ล้านตัน โดยเป็นการจัดสรรโควตาให้เอกชนนำเข้า (MAV) จำนวน 805,200 ตัน และการจัดประมูลโดย NFA ซึ่งได้จัดประมูลนำเข้าไปแล้วสองครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการนำเข้าแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) จำนวน 250,000 ตัน และ NFA เปิดประมูลทั่วไป (open-tender) จำนวน 250,000 ตัน และหากมีการนำเข้าอีก 500,000 ตัน ตามที่ NFA เสนอนี้จะทำให้มีสต็อกข้าวเพียงพอได้อีก 15 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภคประมาณวันละ 33,000 ตัน) ซึ่งจำนวนข้าวขนาดนี้คาดว่าจะช่วยให้ภาวะราคาข้าวในประเทศปรับลดลงได้ โดยในขณะนี้ NFA ได้ดำเนินการจำหน่ายข้าวให้แก่ประชาชนในราคาที่รัฐบาลอุดหนุนที่ 27 และ 32 เปโซต่อกิโลกรัม (ข้าวเกรดธรรมดาและข้าวเกรดดี) ซึ่งถูกกว่าราคาข้าวในตลาดทั่วไปที่จะอยู่ที่ระดับประมาณ 38 และ 40 เปโซต่อกิโลกรัม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ห้าของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศลดลงในช่วงเริ่มต้นของช่วงเดือนที่อุปทานข้าวลดลง (the lean months) ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน

โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 21.39 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 400.18 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.58 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 777.81 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 44.37 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 830 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.23 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 715.14 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.0 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 766.96 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีจำนวนประมาณ 2.361 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 74 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 33,000 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 18.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.909 ล้านตันในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และลดลง 8.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.572 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.00208 ล้านตัน (เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 38 ปี) ลดลงประมาณ 98.99% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.205 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 0.09% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคไม่ถึง 1 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาประมาณ 40.29%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 1.264 ล้านตัน ลดลงประมาณ 1.92% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.288 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 53.52% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 39 วัน) และลดลง 16.65% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.095 ล้านตันเพิ่มขึ้น 1.47% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.079 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 46.39% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 34 วัน) แต่ลดลง 21.2% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) ประเมินว่าผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสที่สองของปี (เมษายน-มิถุนายน) จะมีประมาณ 4.08 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกจะลดลง โดยในปีนี้อาจคาดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวจะมีประมาณ 5.8 ล้านไร่ ขณะที่ผลผลิตต่อพื้นที่จะมีประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่
ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ 145,156 ตัน (จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 2.387 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,248 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 339.83 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติสามารถระบายข้าวได้ 63,079 ตัน (จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 1.026 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,604 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 388.98 เหรียญสหรัฐต่อตัน
ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว หลังจากที่ได้ปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ลดลง โดยเฉพาะจากบังคลาเทศและศรีลังกา ขณะที่คำสั่งซื้อจากตลาดแอฟริกาไม่มากนัก ประกอบกับค่าเงินรูปียังคงอ่อนค่าลง ซึ่งนับตั้งต้นปีที่ผ่านมาค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงไปแล้วประมาณ 7% ทั้งนี้ราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 388-392 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า

มีรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจีนได้เดินทางไปตรวจโรงสีข้าวที่แปรรูปข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติของอินเดียแล้ว หลังจากที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding; MoU) เกี่ยวกับการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติจากอินเดียไปจีนแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งสาระสำคัญของ MoU คือภายใต้พิธีสารปี 2006 เรื่องข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออกข้าวจากอินเดียไปยังประเทศจีนได้รับการแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุมถึงการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมัติด้วย

หลังจากที่ทางการอินเดียมีนโยบายที่จะปรับราคาขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับข้าวเปลือกในปีการผลิต 2018/19 ขึ้นอีกประมาณ 11-13% เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรก่อนที่จะถึงช่วงฤดูเลือกตั้งทั่วไปในช่วงต้นปีหน้านั้น (2019) วงการค้าข้าวคาดว่าอาจส่งผลให้การส่งออกข้าวของอินเดียชะลอ

ตัวลงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป เนื่องจากคาดว่าราคาข้าวในประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะในแต่ละปีรัฐบาลจะต้องจัดหาข้าวประมาณ 1 ใน 3 ของผลผลิตทั้งประเทศเพื่อใช้ในโครงการปันส่วนอาหารสำหรับประชาชน

ทั้งนี้คาดว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ผู้ส่งออกอาจจะต้องเสนอราคาขายข้าวในระดับประมาณ 430 เหรียญสหรัฐต่อตันจากระดับปัจจุบันที่ข้าวหนึ่ง 5% เสนอขายที่ 388-392 เหรียญสหรัฐ (FOB)

สำหรับราคารับซื้อขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) ที่รัฐบาลกำหนดจะใช้ในการปีการผลิต 2018/19 ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 ไปจนถึงกันยายน 2019 นั้น สำหรับข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (common grade rice) จะปรับเป็น 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 254 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวเปลือกเกรด A (Grade 'A' paddy) จะปรับเป็น 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 257 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งการเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำขึ้นมานี้คาดว่าจะทำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.74 พันล้านเหรียญสหรัฐ

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีจำนวนประมาณ 27.56 ล้านตัน (รวมข้าวสารคำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 4.3 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.55 ล้านตันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีจำนวนประมาณ 69.451 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 58.901 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 65.192 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 41.801 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับจำนวน 32.275 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 43.755 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมาค่าเงินรูปีของปากีสถานได้ปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ โดยเงินรูปีปากีสถานลดลงประมาณ 5% เป็นประมาณ 127.75 - 128 รูปีต่อเหรียญสหรัฐ ขณะที่ยานาการกลาง (the Central Bank) ระบุว่าอัตราแลกเปลี่ยนถูกขับเคลื่อนโดยแรงซื้อขายในตลาด ขณะที่นักค้าเงินบางรายตั้งข้อสังเกตว่าธนาคารกลางได้มีการปรับลดค่าเงินรูปี

ธนาคารแห่งประเทศไทยปากีสถาน (The State Bank of Pakistan; SBP) รายงานว่านับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2017 ปากีสถานได้มีการลดค่าเงินรูปีลงไปแล้วสามครั้ง โดยครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2017 มีการลดค่าเงินรูปีประมาณ 10% ครั้งที่สองเดือนมีนาคม 2018 ลดลงประมาณ 10% และครั้งที่สามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปรับลดอีก 4% ซึ่งหาก SBP ปรับลดค่าเงินรูปีในครั้งนี้อาจจะถือว่าการลดค่าเงินครั้งที่ 4 ในรอบ 7 เดือน

ทั้งนี้ เป็นที่เข้าใจกันว่าการลดค่าเงินเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ SBP ในการหลีกเลี่ยงวิกฤตการทางการเงิน (payments crisis) ก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งในวันที่ 25 กรกฎาคม โดยดุลบัญชีเดินสะพัด (the current account balance) ของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในขณะที่ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (the foreign exchange reserves) ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,101,915 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,019,385 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 115,414 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 39.27% เมื่อเทียบกับจำนวน 82,870 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 986,501 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 936,515 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 24,911 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 222,939 ตัน ฝรั่งเศส 162,867 ตัน เนเธอร์แลนด์ 121,959 ตัน เยอรมนี 87,453 ตัน โปแลนด์ 83,749 ตัน อิตาลี 79,760 ตัน สเปน 77,772 ตัน เบลเยียม 67,126 ตัน โปรตุเกส 65,100 ตัน สาธารณรัฐเชค 34,984 ตัน สวีเดน 25,166 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 305,568 ตัน เพิ่มขึ้น 22.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 249,569 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 249,921 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 212,967 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 55,647 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 52.03% เมื่อเทียบกับจำนวน 36,602 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 31,680 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 123,684 ตัน กรีซ 49,797 ตัน สเปน 38,239 ตัน โปรตุเกส 30,907 ตัน โปแลนด์ 30,756 ตัน บัลแกเรีย 13,509 ตัน โรมานี 8,973 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2560) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2561/62 (2562) (2018/19) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 487.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 488.6 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (2017/18) โดยคาดว่าในปี 2561/62 (2562) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 142.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 146.0 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 109.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 110.0 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 (2561) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2561/62 (2562) นั้น เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ กัมพูชา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าในปี 2560/61 จะมีผลผลิต 21.2 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.4 ล้านตันในปี 2560/61 (2561) ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลง เช่น บราซิล ปากีสถาน เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางการการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2561/62 (2562) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 488.1 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 481.2 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 144.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 98.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.2 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.6 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.4 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 13.4 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 9.9 ล้านตันข้าวสาร และไทย 10.2 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2561/62 (2562) คาดว่าจะอยู่ที่ 143.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 143.9 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2560/61 (2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 96 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 18.9 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 4.2 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.5 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.1 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 1.6 ล้านตันข้าวสาร และสหรัฐฯ 1.3 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2561/62 จะมีประมาณ 3.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 7.8% จากคาดการณ์ในปี 2560/61 (2561) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 3.2 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2562 (2019) จะมีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 49.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 49.0 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.5 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่านำเข้าในปี 2561 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.4% เมื่อเทียบกับ 2.6 ล้านตัน ที่คาดว่านำเข้าในปี 2561 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าจะนำเข้าเพิ่มขึ้นในปี 2562 นั้น เช่น ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.7 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียและเคนยาคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.3 ล้านตัน อินโดนีเซียและอิรักคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.2 ล้านตัน บังกลาเทศและฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.1 ล้านตัน มาเลเซียและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1 ล้านตัน เม็กซิโก สหรัฐฯและสหรัฐอเมริกาหับอิมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 0.9 ล้านตัน กินี โมซัมบิก และเคนยาคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 0.8 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2562 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 11 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10.5 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2562 จะส่งออกได้ 12.5 ล้านตัน ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.8 ล้านตันที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.2 ล้านตัน

สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.3 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 3.5 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 1.8 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน ปารากวัยและบราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.7 ล้านตัน กายอานาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.5 ล้านตัน และอาร์เจนติน่าคาดว่าจะส่งออก 0.4 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

